



TENESHIA HUDSPETH

COUNTY CLERK

Recording the Major Events of Your Life

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 19 Tháng 5, 2024

Liên Lạc: Rosio Torres-Segura

rosio.torres-segura@cco.hctx.net

media@vote.hctx.net

Bầu Cử Sớm Cho Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ Ngày 28 Tháng 5 Được Tiến Hành

(Houston, TX)—Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris Teneshia Hudspeth thông báo rằng bầu cử sớm cho Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ Ngày 28 Tháng 5 sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, Ngày 20 Tháng 5, như đã được dự kiến. Bất chấp những thách thức mà quận hạt phải đối mặt do cơn bão vào hôm Thứ Năm, chúng tôi vui mừng thông báo rằng 44 trung tâm bầu cử sẽ mở cửa từ Ngày 20 Tháng 5 đến Ngày 24 Tháng 5, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Bà Teneshia Hudspeth, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt, kiêm Giám Đốc Ty Bầu Cử chia sẻ rằng: "Tấm lòng của chúng tôi hướng về những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Mặc dù văn phòng của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi đã làm việc không ngưng nghỉ suốt ngày đêm để bảo đảm rằng Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ Ngày 28 Tháng 5 diễn ra theo đúng kế hoạch. Văn phòng của chúng tôi cam kết tiến hành các cuộc bầu cử được tổ chức tốt, minh bạch và công bằng. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự an toàn của các cử tri và các nhân viên bầu cử vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."

Ty Bầu Cử đã làm việc với Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas, Các Ủy Viên Quận Hạt Harris, Văn Phòng An Ninh Nội Địa và Quản Lý Khẩn Cấp Quận Hạt Harris, Dịch Vụ Thông Tin Công Nghệ Quận Hạt Harris, hai đảng chính trị lớn, và các nhân viên trung tâm bầu cử để mở cửa càng nhiều trung tâm bầu cử một cách an toàn như dự kiến ban đầu. [Bấm vào đây để xem danh sách 44 trung tâm bầu cử mở cửa trong thời gian bầu cử sớm, từ Ngày 20 Tháng 5 cho đến Ngày 24 Tháng 5.](#)

Các địa điểm sau đây sẽ không mở cửa cho bầu cử sớm:

- **BakerRipley Middle School** - 4414 Navigation Boulevard, Houston, TX 77011
- **Hardy Street Senior Citizens Center** - 11901 West Hardy Road, Houston, TX 77076
- **Richard and Meg Weekley Community Center** - 8440 Greenhouse Road, Cypress, TX 77433
- **North Channel Branch Library** - 15741 Wallisville Road, Houston, TX 77049
- **Lone Star College Victory Center** - 4141 Victory Drive, Houston, TX 77088
- **First Congregational Church** - 10840 Beinhorn Road, Houston, TX 77024

Bà Hudspeth, Giám Đốc Nha Hành Chánh nói thêm: "Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng chỉ có năm ngày bầu cử sớm cho cuộc bầu cử này. Điều quan trọng mà các cử tri cần nhớ là họ phải bầu phiếu trong cuộc bầu cử chung kết tiếp theo của cùng một đảng mà họ đã bầu phiếu trong Các Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Ngày 5 Tháng 3. Nếu một cử tri đã bầu phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa vào Ngày 5 Tháng 3, thì họ chỉ có thể tham gia cuộc bầu cử chung kết của Đảng Cộng Hòa. Điều này cũng đúng với các cử tri đã bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ."

Địa chỉ nơi cử tri đã ghi danh và tùy đảng của cuộc bầu cử sơ bộ mà họ chọn để bầu phiếu sẽ quyết định các cuộc tranh cử nào có trên lá phiếu. Các cử tri có thể xem và in ra [lá phiếu mẫu riêng biệt](#) của họ từ trang web Harris Votes để mang tới các phòng phiếu.

Để biết thêm thông tin bầu cử có sẵn tại www.HarrisVotes.com. Cho các tin tức và cập nhật, hãy theo dõi trên truyền thông xã hội tại [@HarrisVotes](https://twitter.com/HarrisVotes).

###